

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4650**/UBND-KTN

Đắk Nông, ngày **26** tháng 9 năm 2019

V/v xử lý tồn tại, vi phạm
trong công tác phòng, chống
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 2201/BC-SNN ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý các thông tin báo chí phản ánh (**phô tô đính kèm**). UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Krông Nô tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, vi phạm trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện theo kết quả xác minh của Đoàn công tác 668 và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản nêu trên. Kết quả báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong tháng **10/2019**.

2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương lập các hồ sơ tiêu hủy lợn bị bệnh, kịp thời hỗ trợ người dân bị tiêu hủy lợn do bệnh dịch theo đúng quy định của pháp luật để người dân khôi phục, phát triển chăn nuôi cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện các giải pháp kiểm tra bệnh dịch, xử lý tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo đúng quy định của pháp luật. / *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTN(Ha).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Tùng

Số: 2201 /BC-SNN

Đắk Nông, ngày 19 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý các thông tin báo chí phản ánh

Thực hiện Công văn số 4106/UBND-KTN ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 668/QĐ-SNN ngày 30/8/2019 về việc thành lập Đoàn Công tác thực hiện kiểm tra, đề xuất xử lý các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Năm N'Dir, huyện Krông Nô; đồng thời phối hợp với UBND các huyện, thị xã thực hiện kiểm tra việc xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (sau đây gọi tắt là Đoàn Công tác 668).

Qua báo cáo kiểm tra, xác minh thực tế của Đoàn Công tác 668, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh các nội dung như sau:

I. Kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý các thông tin báo chí phản ánh

1. Nội dung phản ánh tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Năm N'Dir, huyện Krông Nô

1.1 Tình hình dịch bệnh tại xã Năm N'Dir từ tháng 06/2019 đến nay

Ngay từ đầu tháng 6 năm 2019, trên địa bàn xã Năm N'Dir đã xảy ra các trường hợp lợn mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân. Nhân viên thú y xã và thôn trưởng các thôn đã tiếp nhận tin báo của 07 hộ dân. Sau khi kiểm tra triệu chứng lâm sàng, xác định lợn bệnh, chết không phải do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên nhân viên thú y xã, thôn trưởng không báo cáo với Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (Dịch vụ KTNN) huyện Krông Nô để lấy mẫu xét nghiệm, chỉ hướng dẫn người dân tiếp tục điều trị những con lợn bệnh và xử lý những con chết. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra nhân viên thú y xã và thôn trưởng không ghi chép biên bản kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh trên đàn lợn và không tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại trong đàn của 07 hộ này và các hộ khác trong xã để hướng dẫn xử lý khi có thông tin lợn ốm, chết chưa rõ nguyên nhân.

Khi đàn lợn nuôi tại hộ ông Lý Văn Hai, thôn Nam Dao và hộ bà Nguyễn Thị Hào, thôn Nam Xuân có biểu hiện mắc bệnh, chết, các hộ trên đã báo cho thôn trưởng, nhân viên thú y xã tới kiểm tra, báo cáo Trung tâm Dịch vụ KTNN đến kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm tại đàn lợn của 02 hộ trên âm tính với Dịch tả lợn Châu Phi, UBND xã và Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô đã không chỉ đạo thôn trưởng, nhân viên thú y xã tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại trong đàn của các hộ trên. Không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lại bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các bệnh có triệu chứng tương tự như bệnh Dịch tả lợn cổ điển, bệnh Tai xanh đối

với số lợn còn lại trong đàn của các hộ trên, để người dân tự điều trị, tiêu hủy khi lợn bệnh, chết.

Đối với trường hợp bà Phạm Thị Hạt, thôn Nam Xuân, có nuôi tổng số 72 con lợn tại 02 trại nuôi; 01 trại nuôi tại nhà gia đình bà Phạm Thị Hạt có 42 con lợn các loại; 01 trại nuôi trên rẫy cà phê của gia đình có 30 con lợn thịt. Ngày 20/6/2019, khi đàn lợn nuôi tại nhà bà Phạm Thị Hạt có 02 con mắc bệnh, bà Phạm Thị Hạt đã báo cho thôn trưởng, sau khi nhận tin báo của bà Phạm Thị Hạt, thôn trưởng thôn Nam Xuân thông tin lại cho bà Phạm Thị Hạt là trên địa bàn xã Năm N'Dir chưa có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nên sau đó gia đình bà Phạm Thị Hạt tự xử lý 42 con lợn nuôi tại gia đình. Ngày 01/7/2019, khi có 01 con lợn nuôi tại trại chăn nuôi ở rẫy chết, bà Phạm Thị Hạt đã báo nhân viên thú y xã, thôn trưởng đến kiểm tra, báo cáo Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô vào kiểm tra, mổ khám và chẩn đoán lợn chết do bệnh Viêm phổi dính sườn nên không lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đến ngày 03/7/2019, khi đàn lợn của hộ bà Phạm Thị Hạt tiếp tục có biểu hiện bệnh; ông Huỳnh Thiện Vĩnh, bà Phạm Thị Kim Huệ và ông Đặng Văn Tài - Phó trưởng Công an xã Năm N'Dir đến nhà bà Phạm Thị Hạt để kiểm tra, xác minh, mổ khám con lợn được bà Phạm Thị Hạt đưa từ trại nuôi trên rẫy về, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y Vùng V xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và hướng dẫn tiêu hủy xác lợn chết tại hố chôn trong vườn nhà. Ngày 05/7/2019 Chi cục Thú y Vùng V có Thông báo số 382/TYV5-TH kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đến ngày 06/7/2019, thấy lợn tiếp tục mắc bệnh, chết bà Phạm Thị Hạt đã báo nhân viên thú y xã thông báo để Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô cử người giám sát việc gia đình bà Phạm Thị Hạt lấy mẫu tại trại lợn trên rẫy của nhà bà gửi Chi cục Thú y Vùng V và Vùng VI xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Sau đó UBND xã Năm N'Dir cùng gia đình bà Phạm Thị Hạt tiến hành tiêu hủy toàn bộ 27 con heo mắc bệnh và chết của gia đình để hạn chế lây lan dịch bệnh và tránh ô nhiễm môi trường. Ngày 07/7/2019, Chi cục Thú y Vùng V có thông báo số 403/TYV5-TH kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm do bà Phạm Thị Hạt lấy dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Từ ngày 07/7/2019 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn của hộ bà Phạm Thị Hạt, UBND xã và Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện đã lập hồ sơ tiêu hủy để hỗ trợ đàn lợn 30 con của bà Phạm Thị Hạt và đề nghị UBND huyện Krông Nô công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và triển khai tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn xã Năm N'Dir. Đến nay đã có 10 hộ trên địa bàn xã có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 217 con, khối lượng lợn tiêu hủy 16.302kg.

2. Nội dung phản ánh công tác lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Năm N'Dir

Từ ngày 16/6/2019 đến nay Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô đã thực hiện lấy 06 mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn của các hộ trên địa bàn xã Năm N'Dir gửi Chi cục Thú y Vùng V xét nghiệm, trong đó có 03 mẫu bệnh phẩm âm tính và 03 mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Đối với các mẫu bệnh phẩm lấy trên đàn lợn tại hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào: Căn cứ báo cáo của Đoàn Công tác 668 và các thông báo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng V, việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào đã thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo yêu cầu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của đàn lợn tại 02 hộ trên đều âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô không gửi mẫu xét nghiệm các bệnh có triệu chứng lâm sàng tương tự như bệnh Dịch tả lợn cổ điển, bệnh Tai xanh nên người dân không biết nguyên nhân lợn chết do mắc bệnh gì.

Để xác định rõ nguyên nhân lợn mắc bệnh, chết của hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào; tại buổi làm việc với UBND huyện Krông Nô, Đoàn Công tác 668 đã đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn gửi văn bản đề nghị Chi cục Thú y Vùng V xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn cổ điển trên cơ sở các mẫu bệnh phẩm lưu tại Chi cục Thú y Vùng V của hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào. Ngày 13/9/2019, Chi cục Thú y Vùng V có thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm trên lợn tại hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào đều dương tính với vi rút Dịch tả lợn cổ điển.

Như vậy đàn lợn của hộ ông Lý Văn Hai và hộ bà Nguyễn Thị Hào mắc bệnh Dịch tả lợn cổ điển (Dịch tả lợn thông thường), không mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Đối với việc lấy mẫu bệnh phẩm tại hộ bà Phạm Thị Hật: Qua báo cáo của Đoàn Công tác 668, việc thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn của bà Phạm Thị Hật vào ngày 03/7/2019 của ông Huỳnh Thiện Vĩnh là không chuẩn xác theo hướng dẫn tại Công văn số 687/TY-DT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Cục Thú y; theo đó, đối với trường hợp lợn còn sống, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì phải lấy mẫu máu gộp 05 con trong chuồng để xét nghiệm, nhưng ông Huỳnh Thiện Vĩnh lại thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm là phủ tạng trên một con lợn còn sống được bà Phạm Thị Hật đưa đến (mẫu được lấy không thể hiện được tình trạng bệnh tại thời điểm đó), do đó kết quả xét nghiệm sai lệch so với kết quả xét nghiệm do bà Phạm Thị Hật lấy ngày 06/7/2019.

Như vậy, ông Huỳnh Thiện Vĩnh có sai sót, chủ quan trong việc lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm trên đàn lợn của hộ bà Phạm Thị Hật ngày 03/7/2019 dẫn đến kết quả xét nghiệm sai lệch so với kết quả xét nghiệm trên mẫu do hộ bà Phạm Thị Hật lấy, vì vậy không phát hiện được dịch bệnh tại thời điểm đó, gây hiểu lầm cho người dân và báo chí. Tuy nhiên qua kiểm tra của Đoàn Công tác 668, những sai sót trên của ông Huỳnh Thiện Vĩnh là do nóng vội, đánh giá, xử lý sự việc chủ quan, không có biểu hiện tiêu cực, mục đích cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, theo thông báo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y Vùng V, tất cả các mẫu bệnh phẩm của Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô gửi đi đều đạt yêu cầu xét nghiệm, chỉ có việc lấy mẫu bệnh phẩm đối với lợn bệnh của nhà bà Phạm Thị Hật là không chuẩn xác, làm sai lệch kết quả xét nghiệm.

3. Công tác chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch của UBND xã Năm N'Dir

Qua báo cáo của Đoàn Công tác 668; công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai phòng, chống dịch của UBND xã tương đối đầy đủ: UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 23/5/2019 về ứng phó khẩn cấp với Dịch tả lợn Châu Phi; thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và thành lập Tổ xung kích xử lý dịch của xã; thực hiện thống kê cụ thể, chi tiết danh sách tổng đàn lợn và các hộ chăn nuôi tại xã; thực hiện ký cam kết với người chăn nuôi. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã trước và sau khi công bố dịch đã được UBND xã Năm N'Dir chỉ đạo kịp thời, đúng quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm từ đầu tháng 06 đến trước ngày 06/7/2019, khi chưa có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn của hộ bà Phạm Thị Hạt; công tác phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Năm N'Dir còn một số thiếu sót, cụ thể:

- UBND xã Năm N'Dir: Thiếu quan tâm, hỗ trợ người dân trong việc tiêu hủy lợn chết không phải do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tổ xung kích xử lý dịch của xã được thành lập nhưng không hoạt động. Việc chỉ đạo từ UBND xã đến các thôn chưa kịp thời; thiếu sự giám sát, đôn đốc, phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của xã, Tổ xung kích xử lý dịch và các tổ chức đoàn thể tại địa phương; chỉ có nhân viên thú y xã và các thôn trưởng thực hiện kiểm tra, hướng dẫn xử lý lợn ốm, chết.

- Nhân viên thú y xã, các thôn trưởng: Khi nhận được tin báo của các hộ dân, trong quá trình kiểm tra dịch bệnh, các thôn trưởng, nhân viên thú y xã không ghi chép biên bản kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh trên đàn lợn và không tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại trong đàn của các hộ dân nên không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo UBND xã, Trung tâm Dịch vụ KTNN khi đàn lợn tiếp tục mắc bệnh, chết để người dân tự tiêu hủy, bán chạy.

Như vậy qua báo cáo kiểm tra, xác minh thực tế các nội dung báo chí phản ánh của Đoàn Công tác 668, trên địa bàn xã Năm N'Dir có việc đa số người dân phải tự chôn lấp, tiêu hủy lợn chết khi chưa phát hiện dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến trước ngày 06/7/2019, UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã, Tổ xung kích xử lý dịch còn thiếu quan tâm, hỗ trợ các hộ dân trong việc tiêu hủy lợn chết không phải do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; nhân viên thú y xã, các thôn trưởng trong quá trình kiểm tra không ghi chép biên bản làm việc; sau khi kết quả xét nghiệm đàn lợn của các hộ có lợn chết âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; UBND xã Năm N'Dir và Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô không chỉ đạo các thôn trưởng, nhân viên thú y xã tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại, chính quyền xã không kiểm tra tình hình dịch bệnh khi có tình trạng lợn bệnh, chết nhiều tại các thôn; không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lại bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh để xác định nguyên nhân gây bệnh, để người dân tự điều trị, tự tiêu hủy, dẫn đến người dân phản ánh với báo chí chính quyền không tổ chức phòng,

chống dịch bệnh, để dân “tự bơi” như tác giả bài báo đã phản ánh, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã Năm N’Dir và huyện Krông Nô.

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm Dịch tả lợn Châu Phi của ông Huỳnh Thiện Vĩnh tại hộ ông Lý Văn Hai và bà Nguyễn Thị Hòa tuy đúng quy định, nhưng còn thiếu sót khi không gửi mẫu xét nghiệm các bệnh có triệu chứng lâm sàng tương tự như bệnh Dịch tả lợn cổ điển, bệnh Tai xanh để kịp thời trả lời thắc mắc của người dân; việc lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn lợn tại hộ bà Phạm Thị Hạt chưa chuẩn xác, dẫn đến kết quả sai lệch so với kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm bà Phạm Thị Hạt tự lấy, từ đó dẫn đến người dân, báo chí nghi ngờ có sự khuất tất trong công tác phòng, chống dịch của chính quyền tại xã Năm N’Dir, huyện Krông Nô.

4. Nguyên nhân để người dân, báo chí phản ánh và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan

4.1 UBND huyện Krông Nô

Sau khi xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Krông Nô; để ngăn chặn, khống chế bệnh lây lan rộng, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành các công văn triển khai phòng, chống dịch kịp thời. Đến thời điểm hiện tại đã ban hành tổng số 35 văn bản chỉ đạo về công tác Dịch tả lợn Châu Phi; Ban hành các Quyết định công bố các điểm dịch; thành lập 04 chốt kiểm dịch cấp huyện và chỉ đạo thành lập 30 chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn huyện và các thôn, buôn có dịch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch tuy đã được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao, nhưng chưa chặt chẽ. Việc triển khai phòng, chống dịch tại tuyến cơ sở còn thiếu sót. Công tác kiểm tra, giám sát thực tế triển khai công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn chưa thường xuyên. Do đó UBND một số xã còn lơ là, chủ quan, chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là thời điểm khi chưa phát hiện các trường hợp lợn bệnh dương tính với Dịch tả lợn Châu Phi, không hỗ trợ người dân tiêu hủy lợn chết do các bệnh khác và không theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn lợn tại địa phương.

4.2 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Nô

- Chậm trễ trong việc tham mưu UBND huyện đơn đốc các đơn vị hoàn tất hồ sơ tiêu hủy để hỗ trợ các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy;

- Chưa thường xuyên kiểm tra, đơn đốc việc triển khai phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn.

4.3 Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô

- Chậm trễ tham mưu UBND huyện triển khai tập huấn công tác phòng, chống dịch nên nhân viên thú y xã, thôn trưởng, các tổ chức đoàn thể khi tiếp nhận thông tin lợn mắc bệnh, chết không rõ nguyên nhân không ghi chép biên bản kiểm tra, không tiếp tục theo dõi số lợn còn lại trong đàn để người dân tự điều trị, tiêu hủy lợn bệnh, chết; không kịp thời tham mưu văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn về việc lập biên bản kiểm tra dịch bệnh, hồ sơ tiêu hủy;

- Không hướng dẫn nhân viên thú y xã và cử nhân viên phối hợp với chính

quyền xã theo dõi, giám sát, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lại các bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh khi các kết quả xét nghiệm âm tính, để người dân phải tự điều trị, tự tiêu hủy khi có lợn bệnh, chết.

4.4 UBND xã Năm N'Đir

UBND xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã, Tổ xung kích xử lý dịch của xã còn thiếu quan tâm, hỗ trợ các hộ dân trong việc tiêu hủy lợn chết không phải do dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; sau khi kết quả xét nghiệm đàn lợn của các hộ có lợn chết âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND xã Năm N'Đir không chỉ đạo các thôn trưởng, nhân viên thú y xã tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại, chính quyền xã không kiểm tra tình hình dịch bệnh khi có tình trạng lợn bệnh, chết nhiều tại các thôn; để người dân tự điều trị, tự tiêu hủy khi lợn mắc bệnh, chết, dẫn đến người dân phản ánh với báo chí chính quyền không tổ chức phòng, chống dịch bệnh, để dân "tự bơi" như tác giả bài báo đã phản ánh

4.5 Ông Huỳnh Thiện Vĩnh – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô

Khi có thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy trên đàn lợn của các hộ tại xã Năm N'Đir âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ông Huỳnh Thiện Vĩnh không cử nhân viên Trung tâm phối hợp với nhân viên thú y xã Năm N'Đir tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại của các hộ dân và không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lại bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh để xác định nguyên nhân gây bệnh, để người dân tự điều trị, tự tiêu hủy.

Trong quá trình thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn của hộ bà Phạm Thị Hạt ngày 03/7/2019 chưa chuẩn xác, xử lý sự việc còn chủ quan, nóng vội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chuyên môn.

4.6 Nhân viên thú y xã, các thôn trưởng

Khi nhận được tin báo của các hộ dân, trong quá trình kiểm tra dịch bệnh, các thôn trưởng, nhân viên thú y xã không ghi chép biên bản kiểm tra, xác minh tình hình dịch bệnh trên đàn lợn và không tiếp tục theo dõi, giám sát số lợn còn lại trong đàn của các hộ dân nên không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo UBND xã, Trung tâm Dịch vụ KTNN khi đàn lợn tiếp tục mắc bệnh, chết để người dân tự tiêu hủy, bán chạy.

5. Kiến nghị

Để kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Krông Nô, khắc phục những thiếu sót, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Krông Nô thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với UBND xã Năm N'Đir, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã, Tổ xung kích xử lý dịch, nhân viên thú y xã, các thôn trưởng do thiếu sự quan tâm, giám sát, không hỗ trợ tiêu hủy lợn chết của các hộ dân có lợn chết dù không phải do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Huỳnh Thiện Vĩnh vì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn thiếu sót, nóng vội, xử lý sự việc còn chủ quan, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chuyên môn; ứng xử chưa đúng mực khi làm việc với gia đình bà Phạm Thị Hạt; xem xét lại các khuyết điểm để rút kinh

nghiệm, có hướng khắc phục, sửa chữa;

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện về những thiếu sót trong việc tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cho thôn trưởng, nhân viên thú y xã và các tổ chức đoàn thể nên việc triển khai công tác phòng, chống dịch còn lúng túng;

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với phòng Nông nghiệp và PTNT chưa quyết liệt tham mưu, đôn đốc UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Dịch vụ KTNN huyện Krông Nô, hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thẩm định danh sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống dịch tại các địa phương.

II. Kiểm tra công tác xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các huyện, thị xã

Qua báo cáo kết quả làm việc, Đoàn Công tác 668 thực hiện kiểm tra công tác xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh tại 07 huyện, thị xã, gồm các huyện: Tuy Đức, Đắk R'Lấp, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil và thị xã Gia Nghĩa. Đối với UBND huyện Cư Jút, Kế hoạch làm việc vào chiều ngày 06/9/2019, tuy nhiên do UBND huyện Cư Jút chưa bố trí được thời gian làm việc nên Đoàn Công tác 668 không thực hiện kiểm tra huyện Cư Jút theo Kế hoạch số 806/KH-PTNN ngày 03/9/2019.

1. Đánh giá công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 07 huyện, thị xã:

1.1 Kiểm tra thực tế một số điểm tiêu hủy lợn mắc bệnh:

Qua kiểm tra thực tế ngẫu nhiên tại 10/159 điểm tiêu hủy lợn mắc bệnh, chết: Các điểm thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh đa số đều tại vườn nhà của hộ dân có lợn mắc bệnh, tại huyện Tuy Đức có 01 hộ thực hiện tiêu hủy bằng phương pháp đốt; hố chôn lấp lợn mắc bệnh đều cách xa nhà dân, giếng nước, suối và khu chuồng nuôi theo quy định tại phụ lục 03 Quyết định 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15 tháng 11 năm 2018 ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1.2 Về lập hồ sơ tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 27/87 hồ sơ tiêu hủy lợn bệnh, chết do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu; việc lập hồ sơ tiêu hủy còn nhiều thiếu sót, không ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. Đến nay hầu hết các huyện, thị xã chưa thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2. Kiến nghị

Qua kiểm tra, đánh giá công tác xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các nội dung đề xuất của các huyện, thị xã liên quan đến công tác phòng, chống, tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Sở Nông nghiệp và PTNT có một số kiến nghị sau:

- Đề nghị UBND huyện Đắk Mil chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ tiêu hủy lợn do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Công văn số 501/PTNN-QLDBĐV ngày 30/5/2019 về việc hướng dẫn các biểu mẫu

kiểm tra dịch bệnh, xử lý lợn tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Phát triển nông nghiệp.

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa chỉ đạo các phòng chuyên môn đơn đốc, giám sát việc lập hồ sơ tiêu hủy tại các xã, phường, thị trấn đang có dịch. Chỉ đạo các địa phương nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ tiêu hủy đúng đối tượng theo quy định để thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, không để ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân.

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả làm việc của Đoàn Công tác 668 thực hiện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các nội dung được báo chí phản ánh và công tác xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 07 huyện, thị xã (có báo cáo Đoàn Công tác 668 chi tiết kèm theo).

Kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- GD, các P.GD sở;
- UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa;
- Lưu: VT, PTNN (KD).



Người ký: Sở
Nông nghiệp và
Phát triển nông
thôn
Email:
snnptnt@daknon
g.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Nông
Thời gian ký:
19.09.2019
16:57:21 +07:00

GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Yên